



Ethnic Communities
Council of Queensland

Chương trình về HIV, Viêm gan và Sức khỏe Tinh dục
Ethnic Communities Council of Queensland (ECCQ)
Hội đồng các Sắc Tộc Tiểu Bang Queensland

NGÀY VIÊM GAN THẾ GIỚI - HÃY TÌM RA HÀNG NGHÌN NGƯỜI CHƯA ĐƯỢC CHẨN ĐOÁN Ở QUEENSLAND



Chủ đề năm nay của Ngày Viêm Gan Thế Giới là tìm ra hàng triệu người mắc phải viêm gan siêu vi nhưng chưa được chẩn đoán. Đây là thông điệp gửi đến toàn cầu.

Chúng tôi biết rằng có hàng nghìn người tại Queensland mắc phải viêm gan siêu vi B hay viêm gan siêu vi C nhưng không được chăm sóc hay theo dõi bệnh, hoặc không biết mình đã mắc phải.

Quý vị có phải là một trong số họ?

Ước tính tại Queensland có trên 34,000 người đang mắc phải viêm gan siêu vi B nhưng không được chăm sóc hay được theo dõi bệnh một cách phù hợp. Một phần ba trong số này, tức khoảng 12,300 không biết mình đã mắc bệnh.

Ước tính tại Queensland có gần 42,000 người đang mắc phải viêm gan siêu vi C. Những người này cần được điều trị để khỏi hẳn bệnh viêm gan siêu vi C.

Một số thông tin:

- Siêu vi viêm gan B có thể lây truyền qua: Cách lây truyền Mẹ-sang-Con lúc sinh. Cách lây truyền qua đường máu (bao gồm các dụng cụ dùng trong thủ thuật y khoa hay nha khoa ở nước ngoài không được tiệt trùng đúng tiêu chuẩn). Cách lây truyền qua đường quan hệ tình dục.
- Viêm gan siêu vi B có thể được theo dõi và điều trị hiệu quả nếu quý vị gặp bác sĩ đều đặn.

- Siêu vi viêm gan C lây truyền qua đường máu, thường là do các dụng cụ dùng trong thủ thuật y khoa hay nha khoa ở nước ngoài không được tiệt trùng đúng tiêu chuẩn. Xăm mình, dùng chung kim tiêm hay ống chích, dao cạo râu...
- Viêm gan siêu vi C có thể được chữa khỏi hẳn bằng liệu pháp điều trị mới rất hiệu quả, viên thuốc uống trong 8 đến 12 tuần.

Điều quan trọng nhất quý vị cần lưu ý là rất nhiều người mắc phải viêm gan siêu vi B hay viêm gan siêu vi C nhưng “không trông như bị bệnh” hay “không cảm thấy bị bệnh”. Vì vậy quý vị nên được làm xét nghiệm máu để biết mình mắc bệnh hay không. Điều này rất quan trọng.

Nếu quý vị chưa từng làm xét nghiệm viêm gan siêu vi B hay viêm gan siêu vi C hoặc nếu quý vị không biết chắc mình đã làm các xét nghiệm này hay chưa, quý vị nên gặp bác sĩ gia đình và yêu cầu được làm xét nghiệm máu về viêm gan siêu vi B và viêm gan siêu vi C. Mọi bác sĩ gia đình đều có thể chỉ định làm các xét nghiệm này.

Tất cả quý vị nên biết mình có mắc phải viêm gan siêu vi B hay viêm gan siêu vi C hay không. Điều này bảo vệ quý vị trước những biến chứng đe dọa tính mạng như xơ gan và ung thư gan.

Do vậy trong ngày Viêm Gan Thế Giới, ECCQ khuyến khích quý vị tìm ra có phải quý vị là một trong số người mắc phải viêm gan siêu vi nhưng chưa được chẩn đoán.

Quý vị có thể truy cập trang www.eccq.com.au/health để biết thêm thông tin.

Để tìm hiểu thêm thông tin và nhận sự trợ giúp, vui lòng liên lạc:

Điện thoại tiếng Việt:

3844 3122 hoặc 0428 223 052

Email tiếng Việt:

vietnamese@eccq.com.au

Website:

www.eccq.com.au/health

Facebook:

Người Việt Và Gan Abc

Tất cả thông tin quý vị đều được bảo mật

Tại Cairns, quý vị vui lòng liên lạc:

Rhondda Lewis (tiếng Anh)

Viral Hepatitis Health Practitioner

Direct Phone: 07 4226 4761

Email: Rhondda.Lewis@health.qld.gov.au

Chương trình Viêm gan, HIV/AIDS và Sức khỏe Tinh dục thuộc chương trình bệnh Virus lây qua máu và bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục (BBV&STI), được tài trợ bởi Queensland Health để cung cấp thông tin và trợ giúp liên quan đến bệnh virus lây truyền qua máu và bệnh truyền nhiễm lây qua đường tình dục cho người nhập cư và người tị nạn khắp Queensland.